



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 1 กันยายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21773

หน้า: 9(ขา)

Col.Inch: 19.83 Ad Value: 31,728

PRValue (x3): 95,184

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ไร่ทุกเรื่อง: ชาดเจ้าพ่อ-เจ้าแม่(ใบหอย)

ชาดเจ้าพ่อ-เจ้าแม่(ใบหอย)
ถูกโหวตให้ต่างขาเป็นกรรมการ (บอร์ด) อยู่ถึง 2 หน่วย

งาน คือ กรรมการบอร์ดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กับบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เลยทำเอา "ศส.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย" รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ต้องวิ่งรอกประชุมนั่น โหน่น นี๋ มือเป็นระวัง!!!

โหนจะ ชีพจรลงเท้าลุยสำรวจตลาดหวด-ตลาดยางในพื้นที่ต่างๆอยู่เป็นเนืองนิจ เพื่อสำรวจราคาหวดในท้องตลาดว่าพ่อค้ายังแหกคอกขายแพงแสดงคอหอยกันอยู่หรือไม่ ส่วนตลาดยางนั้นก็ต้องตามติดไม่ให้อาคราศกตจ้างงานเข้าเพราะเหล่ามือบอาจมาเยือนเอาได้ทุกเมื่อ...

ปะหน้าสื่อวันก่อน เจ้าตัวเลยบ่นอุบกับเราว่า "ผมเ่ะถูกขอร้องให้เป็นกรรมการ 2 บอร์ด ที่มีภารกิจต่างกันสุดขั้ว แกรมราคาสินค้า 2 ตัวนี้ยังวิ่งสวนทิศทางกันเสียอีก...บางวันต้องวิ่งรอกประชุม 2 บอร์ด จนมันไปหมดประเภทประชุม กยท.พจนานึกไปว่ากำลังประชุมกองสลากไปก็มี!

สลากนั่นเราต้องการคุมราคาไม่ให้ขายเกิน 80 บาท แต่ขงนั้นเรากวางนออยากให้มีราคาพุ่งปรืดเกิน 80 บาท...แต่โหวงราคาสินค้าสองตัวนี้มีนชอบวิ่งสวนทิศทางกันอยู่เรื่อย...

ก็ไม่งั้นขานาเลขนี่อาจารย์ สลากมันแพงก็เพราะมีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ จารย์คอบใบหอยช่วยบับเลขเด็ดให้ราคามันจึงพุ่งปรืดปรืดเอาเราก้หากทางให้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ใบหอยช่วยบับราคายางไปด้วยเลยสิจะได้เสกราคายางให้พุ่งปรืดไปด้วย!

ริจะให้สี่ซ้าย กยท.ไปตั้งอยู่ปาก้าชะโนดชะให้รู้แล้วรู้แร็ด ลูซิมันจะพุ่งปรืดปรืดใหม่!!!






กยท.เผยสถานการณ์ราคายางพาราปรับขึ้นเฉลี่ย 58-60 บาทต่อกิโลกรัม มั่นใจว่าภายในปีนี้ราคายางจะอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม

วันที่ 30 ส.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจราคายาง โดยนายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ระบุว่า สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน หลังร่วมมือกับกลุ่ม 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ราคาปรับตัวต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม ซึ่งราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ราคากิโลกรัมละ 49 บาท ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 58-60 แม้จะไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าเป็นการปรับฐานราคาที่มีเสถียรภาพ

สำหรับราคาน้ำยางสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 52 บาท ปรับตัวเร็วกว่ายางแผ่นและในอนาคตเชื่อว่าน้ำยางสดจะเป็นตัวชี้วัดราคายางพาราที่สำคัญอีกตัวในตลาด ขณะนี้ กยท. มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการน้ำยางสด วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรงและนำไปแปรรูป เช่น การทำหมอนยางพารา เบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังว่าจะปล่อยสินเชื่อในลักษณะใด ขณะนี้มีผู้ประกอบการขอสินเชื่อ ร้อยละ 95 หากปล่อยสินเชื่อได้เร็วจะช่วยลดข้อขัดข้องปริมาณน้ำยางสด 100,000 ตัน และทำให้ราคายางพาราปีนี้แตะระดับกิโลกรัมละ 70 บาท

ขณะที่นายสนธิ สุวรรณบุตร ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด ระบุว่าเกษตรกรต้องการเห็นราคายางอยู่ที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมเสนอให้ กยท. เข้ามารับซื้อยางพาราเอง เพื่อสร้างการแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรม เพราะแม้ กยท. จะพยายามใช้กลไกของสหกรณ์เข้ามารับซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร แต่ด้วยศักยภาพของสหกรณ์ไม่เพียงพอและขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงยังไม่ได้ผลนัก



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 1 กันยายน 2560 เวลา 05:20

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กนอ.เล็งเฟส 2 นิคม RubberCity ทูไทย-เทศแห่งอง-

กนอ.เล็งเฟส 2 นิคม RubberCity ทูไทย-เทศแห่งอง-



Rubber City - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จ.สงขลา เฟสแรกพื้นที่ 1,216 ไร่ ซึ่งนักลงทุนเข้าดำเนินการเต็มพื้นที่แล้ว จึงมีแผนเตรียมขึ้นเฟส 2 พื้นที่ 700 ไร่ต่อไป

Rubber City – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จ.สงขลา เฟสแรกพื้นที่ 1,216 ไร่ ซึ่งนักลงทุนเข้าดำเนินการเต็มพื้นที่แล้ว จึงมีแผนเตรียมขึ้นเฟส 2 พื้นที่ 700 ไร่ต่อไป

กนอ.เตรียมขึ้นเฟส 2 นิคมอุตสาหกรรม Rubber City นักลงทุนไทย-มาเลเซีย ได้หันแห่ขอซื้อพื้นที่ล่วงหน้าแล้วกว่า 40 ไร่ คาดดันการใช้ยางพาราแตะที่ 150,000 ตัน แต่วันไฟฟ้าพื้นที่ภาคใต้รองรับความต้องการใช้ได้นหรือไม่ นักลงทุนเล็งสร้างโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ได้ทั้งไฟและไอน้ำมาใช้ในระบบผลิต

ภายหลังจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลต้องหาแนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City ในจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราไว้ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่ง กนอ.ได้เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ 1,216 ไร่ สำหรับรองรับอุตสาหกรรมเชิงคลัสเตอร์ (Cluster) คือสามารถรองรับโรงงานอย่างตั้งแต่กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ อย่างเช่น อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง, น้ำยางข้น, คอมพาวนด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ โดยล่าสุด กนอ.ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเต็มพื้นที่แล้ว และขณะนี้ กนอ.อยู่ในระหว่างขยายเฟส 2 ต่อเพื่อรองรับนักลงทุนได้ต่อเนื่อง

นายจักรรัฐ เลิศโอกาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่ตำบลฉลุง จังหวัดสงขลา ว่า ภายหลังจากที่การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการเข้ามาใช้พื้นที่เต็มแล้วนั้น ขณะนี้ กนอ.จึงเตรียมที่จะขยายพื้นที่ในเฟส 2 เพิ่มเติม ขนาดพื้นที่ 700 ไร่ เนื่องจากขณะนี้ก็มีนักลงทุนสนใจเข้ามาสร้างโรงงานไม้ยางและอื่น ๆ อีกหลายราย เช่น กลุ่มบริษัท เซาท์ ทีดีดี จำกัด และมีผู้ร่วมทุนจากไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่นอนและหมอน เข้ามาหาหรือว่าต้องการเข้ามาสร้างโรงงานในพื้นที่นิคมฯยางพารา โดยภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้จะมีการลงนามสัญญาเพื่อซื้อขายที่ดินประมาณ 40 ไร่

ทั้งนี้ กษอ.เชื่อมั่นว่าเมื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น นักลงทุนจึงตัดสินใจที่จะขยายการลงทุนมากขึ้นตามไปด้วย ที่สำคัญการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น คาดว่าการใช้ยางพาราจะเพิ่มขึ้นอีก 150,000 ตัน/ปี จากปริมาณยางพาราทั้งประเทศที่มีการผลิตอยู่ที่ 4 ล้านตัน/ปี

“บางส่วนก็เป็นโรงงานที่ลงทุนอยู่นอกพื้นที่นิคมรับเบอร์ ซีดี เขาก็มองว่าในกรณีที่จะขยายโรงงานเพิ่มก็ควรเข้ามาในพื้นที่นิคมนี้ดีกว่า เพราะมีระบบสาธารณูปโภครองรับ รวมถึงการขนส่งสินค้าก็มีหลายช่องทาง ตั้งแต่ทางบก ทางน้ำ และการขนส่งทางเรือ เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมองว่าการขยายในเฟส 2 นี้ก็จะได้รับการตอบรับที่ดี และหากนักลงทุนยังคงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของการนิคมเพิ่มเติม ก็อาจจะต้องหาพื้นที่ใหม่ เนื่องจากในอำเภอถลุงน้ำขยายเต็มที่แค่ 2 เฟสเท่านั้น”

นายจักรรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุนในพื้นที่นิคมยางพารา ยังมีความกังวลในประเด็นด้านปริมาณไฟฟ้าในพื้นที่ว่าจะเพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพราะในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้จากการต่อต้านของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กำลังผลิตประมาณ 800 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังผลิตประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเตรียมที่จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำ (Cogeneration) เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในโรงงาน รวมถึงนำความร้อนมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตยางพาราด้วย โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำดังกล่าวจะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีการประเมินเบื้องต้นว่าจะมีการขนส่งก๊าซจากพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ลงไปใช้กับโรงไฟฟ้า เนื่องจากในพื้นที่นิคมไม่มีการวางท่อก๊าซ

รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทยระบุถึงความเคลื่อนไหวราคายางประเภทต่าง ๆ (28 ส.ค. 2560) ว่า ในส่วนของราคายางท้องถิ่น แบ่งเป็นราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 52.80 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (ณ โรงงาน) อยู่ที่ 52 บาท/กิโลกรัม ในส่วนของราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อำเภอหาดใหญ่ แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบ อยู่ที่ 54.71 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 57.63 บาท/กิโลกรัม และสำหรับราคาส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน (FOB) อยู่ที่ 62.20 บาท/กิโลกรัม



THAI.AC <http://www.thai.ac>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 1 กันยายน 2560 เวลา 10:00

หัวข้อข่าว: กยท.มันใจราคายางป็นี่แตะ 70 บาท/กก.

Rating: ★☆☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

กยท.มันใจราคายางป็นี่แตะ 70 บาท/กก.



วันที่ 30 ส.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจราคายาง โดยนายธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ระบุว่า สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน หลังร่วมมือกับกลุ่ม 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ราคาปรับตัวต่อเนื่องจากเดือน กรกฎาคม ซึ่งราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาภิโกลกรัมละ 49 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ภิโกลกรัมละ 58-60 แม้จะไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าเป็นการปรับฐานราคาที่มี เสถียรภาพ

สำหรับราคาน้ำยางสดอยู่ที่ภิโกลกรัมละ 52 บาท ปรับตัวเร็วกว่ายางแผ่นและในอนาคตเชื่อว่าน้ำยางสดจะเป็นตัวชี้วัดราคายางพาราที่สำคัญอีกตัวในตลาด ขณะนี้ กยท. มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการน้ำยางสด วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรงและนำไปแปรรูป เช่น การทำหมอน ยางพารา เนื่องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังว่าจะปล่อยสินเชื่อในลักษณะใด ขณะนี้มีผู้ประกอบการขอสินเชื่อ ร้อยละ 95 หากปล่อยสินเชื่อ ได้เร็วจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางสด 100,000 ตัน และทำให้ราคายางพาราป็นี่แตะระดับภิโกลกรัมละ 70 บาท

ขณะที่นายสนธิ สุวรรณบุตร ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด ระบุว่า เกษตรกรต้องการเห็นราคายางอยู่ที่ 80 บาทต่อภิโกลกรัม พร้อม เสนอให้ กยท. เข้ามารับซื้อยางพาราเอง เพื่อสร้างการแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรม เพราะแม้ กยท. จะพยายามใช้กลไกของสหกรณ์เข้ามารับซื้อยางพาราโดยตรง จากเกษตรกร แต่ด้วยศักยภาพของสหกรณ์ไม่เพียงพอและขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงยังไม่ได้ผลนัก

ที่มา Thai PBS

กยท. มั่นใจราคายางปีนี้แตะ 70 บาทต่อกิโลกรัม

เชียงใหม่ 30 ส.ค. – ราคายางพาราปรับตัวดีขึ้น เฉลี่ย 58-60 บาทต่อกิโลกรัม กยท. มั่นใจภายในปีนี้ราคายางจะอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมเร่งปล่อยกู้ยืมระดับราคาน้ำยางสด วงเงิน 10,000 ล้านบาท

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางพาราปัจจุบัน หลังร่วมมือกับกลุ่ม 5 บริษัทใหญ่ด้านยางพารา ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม เดิมราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 49 บาท ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 58 - 60 บาท แม้จะเป็นการปรับตัวที่ไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าเป็นการปรับฐานราคาที่มีเสถียรภาพ

ขณะที่ราคาน้ำยางสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 52 บาท ซึ่งปรับตัวเร็วกว่ายางแผ่นและในอนาคตเชื่อว่าน้ำยางสดจะเป็นตัวชี้วัดราคายางพาราที่สำคัญอีกตัวในตลาด เพราะขณะนี้ กยท. มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรงและนำไปแปรรูป โดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะปล่อยสินเชื่อลักษณะใด ผ่านธนาคารของรัฐธนาคารใดบ้าง เพราะล่าสุดขณะนี้ มีผู้ประกอบการเสนอขอสินเชื่อเข้ามาแล้วกว่าร้อยละ 95 และเชื่อว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้เร็ว ๆ นี้ หากโครงการนี้ปล่อยสินเชื่อเร็วจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางสดในตลาดได้ถึง 100,000 ตัน และทำให้ราคายางพาราในประเทศปีนี้แตะระดับกิโลกรัมละ 70 บาทได้

สำหรับข้อเสนอเกษตรกรที่ต้องการให้ กยท. เข้ามารับซื้อยางเอง เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชน เห็นว่าควรปล่อยให้ไปไปตามกลไกตลาดมากกว่า ถ้าหากรัฐเข้าไปรับซื้อเองจะเกิดความเสี่ยงต่องบประมาณและเป็นภาระของรัฐบาลเหมือนที่ผ่านมา ส่วนมาตรการใช้จ่ายในประเทศของหน่วยงานรัฐด้วยงบประมาณ 16,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกันยายนนี้ โดยจะนำไปใช้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างถนน ทำฟาร์มกสิกรรม ดึงดูด การผลักดันใช้ในประเทศจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในปีนี้. -สำนักข่าวไทย

กยท.เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง



เชียงใหม่ 29 ส.ค. – กยท.ชูยางพาราภาคเหนือ มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร หวังเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรชาวสวนยาง

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.เดินหน้าผลักดันให้การสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มจากการปรับกระบวนการที่ศนของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยหันมาปลูกยางตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางที่โค่นยางพาราแล้วยังปลูกพืชเศรษฐกิจหรือปลูกยางพารา จะส่งเสริมให้แบ่งสัดส่วนของพื้นที่เป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ว่าจะเป็นการขุดบ่อ การทำปุ๋ยคอก หรือทำปลูกพืชท้องถิ่นอื่น ๆ ร่วมด้วยในแปลงสวนยาง เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนตลอด หรือหากมีพื้นที่ปลูกยางพาราอยู่แล้ว กยท.จะส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่น หรือการทำปุ๋ยคอก เป็นลักษณะเกษตรแบบผสมผสานควบคู่ด้วย

ทั้งนี้ จะเห็นได้จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่อยู่ในความดูแลของ กยท. จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท. ประมาณ 2,067 ราย คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางประมาณ 20,610 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ประกอบอาชีพอื่นควบคู่กับการทำสวนยางพารา นอกเหนือจากการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางด้านการปลูกและการดูแลสวนยางแล้ว การยกระดับความเข้มแข็งของเกษตรกรด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางยังเป็นเรื่องที่ต้องเร่งผลักดันและส่งเสริมอย่างยิ่ง เพราะลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ แม้จะได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศจีน แต่ปริมาณผลผลิตและการลงทุนภาคเอกชนในการแปรรูป ตลอดจนจรรยาบรรณประเทศที่เป็นภูเขา สลับซับซ้อน ทำให้การขนส่งค่อนข้างลำบาก ดังนั้น การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นจุดรวบรวมและจำหน่ายผลผลิต สร้างอำนาจการต่อรอง จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นนิติบุคคล 10 กลุ่ม และสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายชาวสวนยาง 79 กลุ่ม และที่สำคัญมีจุดรวบรวมยางที่เป็นตลาดประมูลยางแบบครบวงจรทั้งหมด 15 แห่ง คาดว่าจะรวบรวมยางประมาณ 2,500 ตันต่อปี.-สำนักข่าวไทย

คุยโขมงข่าวเช้า (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME) วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

- กรุงเทพโพลล์ ชี้คนกรุงเปื้อนปัญหาอรธเมล์นาน
- เอกชนเสนอรัฐบาลใช้ไอทียุค 4.0 ลดความแออัดสนามบิน
- พาณิชย์เตรียมเปิดร้านค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- รายงานพิเศษ : กยท.แปรรูปยางพารา ทางออกราคายางตกต่ำ
- เอกชนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้ว 2,400 เมกะวัตต์
- คนรุ่นใหม่อเมริกันชอบสินค้าธรรมชาติมากขึ้น
- ทิศทางข่าว-ตัวเลขเศรษฐกิจ



กยท.มั่นใจราคายางปีนี้แตะ 70 บาท/กก.

กยท.เผยสถานการณ์ราคายางพาราปรับขึ้นเฉลี่ย 58-60 บาทต่อกิโลกรัม มั่นใจว่าภายในปีนี้ราคายางจะอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม

วันที่ 30 ส.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจราคายาง โดยนายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ระบุว่า สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน หลังร่วมมือกับกลุ่ม 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ราคาปรับตัวต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม ซึ่งราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ราคากิโลกรัมละ 49 บาท ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 58-60 แม้จะไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าเป็นการปรับฐานราคาที่มีเสถียรภาพ

สำหรับราคาน้ำยางสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 52 บาท ปรับตัวเร็วกว่ายางแผ่นและในอนาคตเชื่อว่าน้ำยางสดจะเป็นตัวชี้วัดราคายางพาราที่สำคัญอีกตัวในตลาด ขณะนี้ กยท. มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการน้ำยางสด วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรง และนำไปแปรรูป เช่น การทำหมอนยางพารา เบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังว่าจะปล่อยสินเชื่อในลักษณะใด ขณะนี้มีผู้ประกอบการขอสินเชื่อ ร้อยละ 95 หากปล่อยสินเชื่อได้เร็วจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางสด 100,000 ตัน และทำให้ราคายางพาราปีนี้แตะระดับกิโลกรัมละ 70 บาท

ขณะที่นายสนธิ สุวรรณบุตร ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางวชิรปราการ จำกัด ระบุว่า เกษตรกรต้องการเห็นราคายางอยู่ที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมเสนอให้ กยท. เข้ามารับซื้อยางพาราเอง เพื่อสร้างการแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรม เพราะแม้ กยท. จะพยายามใช้กลไกของสหกรณ์เข้ามารับซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร แต่ด้วยศักยภาพของสหกรณ์ไม่เพียงพอและขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงยังไม่ได้ผลนัก



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย

TRA NEWS

สถานการณ์ยางวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 54.22 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.11 บาท/กก. เนื่องจากฝนตกในหลายพื้นที่ปลูกยางของไทย ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายาง ส่วนยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 56.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.17 บาท/กก. โดยมีปัจจัยลบมาจากเงินบาททำสถิติแข็งค่าที่สุดในรอบ 28 เดือน และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแต่ละระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ประกอบกับขาดปัจจัยชี้้นำใหม่ ๆ กระตุ้นตลาด อีกทั้งความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ส่งผลให้มีการระมัดระวังในการซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย